

Xã Hoài Châu Bắc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Hoài Châu Bắc của thị xã Hoài Nhơn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với sự huy động đa dạng các nguồn lực cùng với sự đóng góp của nhân dân; tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công, đem lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.



Hoài Châu Bắc huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hoài Châu Bắc là xã đồng bằng của thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nằm cách trung tâm thị xã Hoài Nhơn 20km về phía Bắc, có diện tích tự nhiên 2.248,98ha; có 10 thôn với 2.921 hộ dân, 11.029 nhân khẩu.

Hoài Châu Bắc là một xã thuần nông, ngoài sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển khá, các ngành nghề truyền thống phát triển mạnh như: Khai thác đá xây dựng, sản xuất gạch không nung, sản xuất chiếu cói và một số ngành nghề khác, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.

Năm 2015 được UBND tỉnh Bình Định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm qua, UBND xã Hoài Châu Bắc tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn. Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, kinh tế - xã hội của xã Hoài Châu Bắc có những chuyển biến tích cực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Công tác quản lý xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.



Trụ sở làm việc của xã Hoài Châu Bắc.

Sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hoài Châu Bắc đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng. Xã huy động nguồn lực trên 87 tỷ 152 triệu đồng, trong đó ngân sách của xã cân đối hơn 53 tỷ đồng, vốn của nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí huy động được, Hoài Châu Bắc tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và tập trung thực hiện cho các tiêu chí khó.

Chính những bước đi cách làm phù hợp, diện mạo nông thôn mới và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hoá và bê tông hoá, có hệ thống điện chiếu sáng về ban đêm, trồng cây xanh đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới theo quy hoạch nông thôn mới làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.



Hệ thống điện chiếu sáng về ban đêm, trồng cây xanh đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,23%, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt 57,93 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 32,7 %; tỷ trọng ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 29,9%; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 37,4%.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thân (70 tuổi) ở thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn vui vẻ nói: Tôi sinh ra lớn lên tại Hoài Châu Bắc, chứng kiến những thay đổi quê hương nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới nên người dân rất phấn khởi, nhất là khi Hoài Châu Bắc về đích nông thôn mới nâng cao. Nhờ đó mà đường xá khang trang, sạch đẹp, người dân sống ý thức bảo vệ môi trường hơn, người dân gắn bó đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Những con đường sạch, đẹp do người dân tự quản.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc Trần Đình Tý cho biết: Xây dựng xã Hoài Châu Bắc thành xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, tuyên truyền vận động của Ủy ban mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từ xã đến thôn. Chủ động vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao.



Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc Trần Đình Tý chia sẻ thêm: Thời gian tới, xã Hoài Châu Bắc tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xã lên phường vào năm 2025. Xã chú trọng nâng

cao đời sống, vật chất và tinh thần của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững.



Hoài Châu Bắc hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và xã lên phường vào năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Nguyễn Chí Công cho biết: Xã Hoài Châu Bắc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Hiện nay, xã đã rà soát, thực hiện đảm bảo các yêu cầu của 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hoài Châu Bắc đã được UBND thị xã Hoài Nhơn thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tính đến thời điểm thẩm tra là 19/19 tiêu chí, đạt 100% để trình UBND tỉnh Bình Định thẩm định xét, công nhận xã Hoài Châu Bắc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.